

Sau hơn một năm bị bắt giam với tội danh “Tuyên truyền chống đối nhà nước” vào ngày 18 tháng 9 năm 2008 thì đến đầu tháng 10 năm nay, người thi u n c an tr u ng có tên Phạm Thanh Nghiên đã đ c Human Rights Watch ch n trong s sáu ng i Vi t Nam đ c gi i Hellman Hammett năm 2009.



Hellman Hammett là một giới thiệu quốc tế đ vinh danh những người đang sống đ i ch đ đ c tài chuyên ch , không ch p nh n nh ng ngòi bút đ i kháng.

Người thi u n c an tr u ng có tên Phạm Thanh Nghiên đã đ c Human Rights Watch ch n trong s sáu ng i Vi t Nam đ c gi i Hellman Hammett năm 2009

Nh ng ng i can đ m vi t lên s th t đ i nh ng ch đ đ c tài đó, th ng b sách nhi u, đàn áp và có ng i còn bị giam c m không đ c xét x nh tr ng h p c a cô Phạm Thanh Nghiên.

Bị t giam không xét x không cho tiếp xúc ch vì nói đ ng đ n TQ?

Trên 20 công an và nhân viên an ninh c a thành ph H i Phòng đã đ n t gia c a bà Nguyễn th L i đ áp gi i và bắt giam con gái c a bà là cô Phạm Thanh Nghiên vào ngày 18 tháng 9 năm 2008, lúc cô Nghiên đang ng i to kháng tr c hai kh u hi u: “Hoàng Sa, Tr ng Sa là c a Vi t Nam” và “Ph n đ i công hàm bán n c c a th t ng Phạm Văn Đ ng”. Cho đ n nay, sau hơn một năm tr i bị bắt giam, ng i nhà c a cô Phạm Thanh Nghiên v n ch a đ c thăm nuôi m t l n.

Trong cùng khoảng thời gian vào tháng 9 năm ngoái, nhiều nhà dân chủ khác cũng đã bị bắt giam và đưa vào tù vào tháng 10 năm nay với những án tù 6 năm tù và 3 năm quản chế cho nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, đồng kiến lập Phạm Văn Trì 4 năm tù , 4 năm quản chế, rồi 3 năm tù và 3 năm quản chế cho sinh viên Ngô Quỳnh ... những riêng cô Phạm Thanh Nghiên thì vẫn bị bắt giam mà chưa có ngày xét xử

Trên đây phóng viên Đệ Hiên của đài RFA trích nguồn tin cô Phạm Thanh Nghiên đồng kiến lập giới thiệu Hellman Hammett của Human Rights Watch, bà Nguyễn Thị Lệ khi đồng nghĩa là việc làm của con gái bà là đưa tranh cho nhân quyền, cho tất cả chúng ta không hề có gì sai trái:

“Con tôi nó tham gia đưa tranh cho nhân quyền của mọi người dân, cho tất cả chúng ta vì ai cũng có quyền những cái đó. Con tôi nó chỉ nói sự thật thôi cho nên cái đó là cái mà tôi cũng rất hào. Xã hội có cái gì thì nó nói sự thật, thì đó cháu nó báo Trì Trì Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam thì đúng là của Việt Nam chứ còn của ai nữa! Sự thật, cháu nói sự thật!”

Thị Lệ ng S, anh Nguyễn Tấn Nam, người đã từng tham gia những cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lấn Việt Nam, nói rằng, Phạm Thanh Nghiên là một thiêu nữ rất can trường:

“Chị Phạm Thanh Nghiên là một phụ nữ dũng thân đi theo con đường đưa tranh cho Dân chủ, Tin do cho đất nước Việt Nam. Chị là một người phụ nữ rất là can trường. Chị có một trái tim yêu nước rất nồng ấm. Công việc và hành động của chị là mong muốn mang lại một cái gì tốt đẹp cho đất nước, cho xã hội, cho dân tộc Việt Nam”

Đến cả phần việc của cô Phạm Thanh Nghiên vẫn bị bắt giữ hơn một năm nay mà chưa được xét xử, cô Nguyễn Ngọc, hiện đang Hà Nội cho rằng:

“Theo em thì việc giam giữ cô Thanh Nghiên như vậy là trái phép bởi vì là việc làm của cô không có gì là vi phạm pháp luật cả. Việc bày tỏ chính kiến và nói lên sự thật hiển nhiên là Hoàng Sa và Trì Trì Sa là của Việt Nam thì không có gì là chuyện phá nhà nước”

Yêu Đệ thì đồng kiến lập yêu nước là phản động là phá hoại an ninh quốc gia

toä kháng ä i nhä vä i bä u ngä là “Hoàng Sa và Träng Sa là cäa Viät Nam”. Hành đäng này và bä u ngä đä nói lên lòng yêu nä cäa cô”

Anh Nguy&n Tän Nam cũng rät vui mäng träc tin này và anh cho räng vä c Human Rights Watch trao giä i thäng Hellman cho nhän sĩ ä i Viät Nam đä nói lên sä không có quyän ngôn luän ä i Viät Nam:

“Tôi thät sä vui mäng và cäm đäng cho chä Phạm Thanh Nghiên vì chä là mät ngä i đäu tranh bän bä và can träng cho lý äng Tä do, Dân chä trên đät nä c Viät Nam. Khi ä chä Human Rights Watch trao giä i thäng cho nhäng nhä đäu tranh Dân chä, Nhân quyän ä Viät Nam bä áp bä c trong lao tù và trong cuäc säng thì vä c đä chäng ä räng; đä đäu nhä cäm quyän Viät Nam cũng nói räng đät nä c Viät Nam có dân chä, có nhân quyän và có ä do ngôn luän nhäng nhäng vä c làm đä đä hoàn toàn trái ngä c nhäng gì hä đä tuyên bä vä i thäng giä i”

Và anh Nam cũng chia sä lòng cäm kích đä i vä i nhäng gì cô Phạm Thanh Nghiên đä làm träc khi cô bä bät giam:

“Tôi xin nghiäng mình ngäng mä träc sä can träng, đäng cäm cäa chä Phạm Thanh Nghiên đä dám nói lên täng nói cäa mình, đä nói thay cho nhäng ngä i không dám nói nhä trong giä i trä trên đät nä c Viät Nam ngày nay. Hä bä i t và hä hä u nhäng hä không dám nói vì hä sä sä áp bä c, sä gây khó đä cho nhäng ngä i dám lên täng và chä Phạm thanh Nghiên đä dám đäng lên đä nói lên täng nói đä thay cho rät nhä u nhäng bän trä nhä chúng tôi. Đä u đä làm chúng tôi ngäng mä chä nhä mät ngä i chä và nhä mät ngä i anh hùng cäa chúng tôi”